



ข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ทั้งนี้ การนำข้าวเปลือกมาแช่น้ำจะทำให้ผลิตรสชาติหนึ่งขึ้นมา คือ มีสารกาบา (Gaba)

ข้าวฮางจะมีสารอาหารที่จะไปบำรุงสมองส่วนกลาง ทำให้มีความจำดี บำรุงร่างกาย ในปัจจุบันนิยมนำสารกาบา มาใช้รักษาโรคเกี่ยวกับประสาทหลายโรค เช่น โรควิตกกังวล นอนไม่หลับ โรคลมชัก ถ้ารับประทานติดต่อกัน 8 สัปดาห์ จะช่วยลดความดันโลหิตช่วยให้ร่างกายทำงานเป็นปกติ ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ วิตามินบี 1 ป้องกันโรคเหน็บชา ธาตุเหล็กป้องกันโรคโลหิตจาง มีโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ วิตามินอี ในจมูกข้าวช่วยให้ไม่แก่เร็ว และมีซิลิเนียม ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและเบาหวาน รวมทั้งมีเกลือแร่ และวิตามินอื่น ๆ

นางกฤตยา บุญแท้ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมทองบ้านโคกสะอาด เล่าให้ฟังว่า ในปี พ.ศ. 2552 ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ชื่อว่า **วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมทองบ้านโคกสะอาด** รหัสทะเบียน เลขที่ 4-39-03-09/1-0006 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 จากสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง และปี พ.ศ. 2556 ได้ย้ายที่ทำการและสถานที่ผลิต ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 24 คน สมาชิกส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นผู้อาศัยภายในชุมชนเดียวกัน และเคยรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพร่วมกัน การบริหารจัดการมีลักษณะแยกกันผลิตแล้วนำมาจำหน่ายร่วมกัน โดยมีแหล่งผลิต ณ ที่ตั้งที่ทำการและที่บ้านของสมาชิกทุกคน ซึ่งมีประธานและสมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่านการประชุม

สำหรับทุนของวิสาหกิจชุมชนนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการระดมทุนของสมาชิก เพื่อนำไปจัดซื้อข้าวเปลือกมาเก็บไว้แจกจ่ายให้สมาชิกนำไปผลิตเป็นข้าวฮาง และจำหน่ายผลผลิตร่วมกันเมื่อมียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ข้าวเปลือก

ที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละปี เพราะสมาชิกมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมกัน ประมาณ 400 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเหนียว ร้อยละ 80 และพื้นที่ปลูกข้าวเจ้า ร้อยละ 20 ซึ่งข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียวที่ตลาดไม่ต้องการ และสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีพื้นที่ในการทำนายน้อยกว่าพื้นที่ทำไร่ จำเป็นต้องซื้อข้าวเปลือกที่เป็นวัตถุดิบจากเกษตรกร และกลุ่มเครือข่ายอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง

ด้านนายวิรุทธิ์ โสสูงเนิน เกษตรอำเภอโนนสัง กล่าวเพิ่มอีกว่า **วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมทอง บ้านโคกสะอาด** ได้กำหนดกฎระเบียบในการบริหารจัดการ มีความรักกัน ความสามัคคี และตระหนักถึงการรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่น รวมทั้งรักษา คุณภาพมาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์ ด้วยความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบอันเป็นการรักษาชื่อเสียง พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และให้เพียงพอต่อตลาดและขยายสมาชิก พร้อมทั้งจะถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เยาวชน นอกจากนี้สมาชิกต้องมาด้วยความสมัครใจ ยอมรับด้วยเหตุและผล และพร้อมปฏิบัติงานตามระเบียบ

กระบวนการผลิตข้าวฮางของกลุ่มโดยใช้ระยะเวลา 10-15 วัน ใช้แรงงานประมาณ 1-3 คนต่อข้าวเปลือก 1 ถุง (35 กิโลกรัม) ศักยภาพในการผลิตของกลุ่มอยู่ที่ประมาณ 5,000 กิโลกรัมต่อเดือน มีการแบ่งปันผลกำไรให้กับสมาชิกเป็นรายปี และเมื่อเสร็จสิ้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแต่ละรอบของการจำหน่าย ปัจจุบันกลุ่มมีการผลิตข้าวฮางอย่างต่อเนื่อง สำหรับราคาจำหน่ายข้าวฮางรวม ถุงละ 50 บาท ข้าวฮางไรซ์เบอร์รี่ ถุงละ 80 บาท

เนื่องจากข้าวเป็นอาหารที่ผู้บริโภคมีความต้องการสูงในแต่ละปี โดยเฉพาะข้าวที่ปลอดภัยสารเคมีหรือข้าวอินทรีย์มีความต้องการสำหรับผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้น **วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมทอง บ้านโคกสะอาด** จึงพยายามพัฒนาการผลิตข้าวฮางและการแปรรูปข้าวฮาง โดยเริ่มตั้งแต่วัสดุปลูก ส่วนผสมที่ใช้ กรรมวิธีในการบำรุงรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต และจัดจำหน่ายต้องปลอดภัยสารเคมี โดยรับซื้อข้าวจากสมาชิกที่ผลิตข้าวปลอดจากสารเคมีเท่านั้น ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโคกสะอาด ซึ่งได้รับงบประมาณจังหวัด ปี 2552 สมาชิก จำนวน 25 ราย มีพื้นที่การผลิตข้าวหอมมะลิ จำนวน 400 ไร่ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตข้าวฮาง





โดยเน้นการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ปลอดภัยจากสารเคมี นอกจากนี้ทางศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้ให้การสนับสนุนการผลิตข้าวฮางโดยได้อนุมัติงบประมาณการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพข้าวฮาง สนับสนุนเครื่องสีข้าวฮาง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปิดปากถุงบรรจุข้าวฮาง จำนวน 1 เครื่อง

นอกจากนี้ในปี พ.ศ.2552 ได้รับหนังสือรับรองกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรเป็นกลุ่มผลิตข้าวฮางจากข้าวอินทรีย์ปลอดภัยจากสารพิษ รหัสทะเบียน เลขที่ 001/พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2552 จากสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู

ปี พ.ศ. 2558 ได้รับใบตราสารลูกจุกประยุกต์แบบร้อยเอ็ด จำนวน 1 เครื่อง โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 เครื่อง จากสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู และตะแกรงตากข้าว จำนวน 5 อัน จากสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู

ปี พ.ศ.2559 ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร ข้าวหอมทองระดับ 4 ดาว ปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559 และได้รับสนับสนุนเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง จากสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู โรงสีข้าวกล้องขนาดใหญ่ จำนวน 1 โรง เครื่องเย็บกระสอบด้วยมือ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องวัดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง จากกรมการปกครอง และในปีเดียวกันนี้ยังได้รับประกาศเกียรติคุณ วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมทองบ้านโคกสะอาด เป็นต้นแบบด้านการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 จากสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงพลังงาน

และในปี พ.ศ. 2560 ได้รับการสนับสนุนเครื่องขึ้นถุงบรรจุข้าวฮาง จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง โครงการย่อยส่งเสริมราชินีข้าวเหนียวครบวงจร ปี 2560

นายวีระศักดิ์ พริคคัต์ เจ้าหน้าที่งานการเกษตรชำนาญงานรับผิดชอบงานตำบลนิคมพัฒนา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจากผลิตข้าวฮางจำหน่ายแล้วทางกลุ่มจึงคิดค้นและหาวิธีการต่าง ๆ ยังนำสิ่งที่เหลือใช้จากการผลิตข้าวฮาง คือ ผลิตขนมทองม้วนจากข้าวฮาง เพื่อจำหน่าย มีการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีทำให้กลุ่มมีรายได้เป็นอย่างดี

ด้านนายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ให้ข้อมูลและเสนอแนะการดำเนินงานว่าต้องมีรวมกลุ่มผลิตข้าวให้มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี รวมทั้งพยายามคิดค้นหาวิธีการผลิตในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตในการแปรรูป นำไปสู่การเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ยังควรของงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนที่ยังขาด เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน มั่งคั่ง และมั่นคงต่อไป

ปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมทอง บ้านโคกสะอาดได้มีแนวความคิดที่จะพัฒนาการแปรรูปข้าวฮางเพื่อประกอบเป็นอาหารประเภทอื่น ๆ ต่อไป และเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวฮางแต่ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการลูกค้า จึงได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์แก่กลุ่มผลิตข้าวฮาง พร้อมได้สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ภายในอำเภอโนนสัง และกลุ่มผลิตข้าวฮางกับอำเภอต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ โดยเฉพาะศูนย์ข้าวชุมชนที่ผลิตข้าวอินทรีย์ และทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมทอง บ้านโคกสะอาดจะรับซื้อข้าวเปลือกจากกลุ่มในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด เพื่อนำมาผลิตข้าวฮางให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจที่ศึกษาดูงานหรือสั่งซื้อข้าวฮางและขนมทองม้วนจากข้าวฮางสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง โทรศัพท์ 042 375 386 หรือติดต่อ นางกฤตยา บุญแท้ โทรศัพท์ 08 9943 4511

